

Số: /TB-UBND

Đậu Liêu, ngày 09 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc kết luận cuộc hòa giải tranh chấp đất
giữa ông Phạm Văn Dục và bà Bùi Thị Số

Ngày 10/3/2022 UBND phường Đậu Liêu nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của ông Phạm Văn Dục công dân Tổ dân phố 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung đơn ông Phạm Văn Dục đề nghị UBND phường Đậu Liêu tổ chức hòa giải việc tranh chấp đất giữa ông Phạm Văn Dục và ông Nguyễn Minh Thọ - bà Bùi Thị Số. Sau đó ông Dục đi miền nam với con nên ngày 26/4/2022 UBND phường Đậu Liêu mới tổ chức buổi làm việc với ông Phạm Văn Dục và bà Bùi Thị Số được.

Vào hồi 7 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại hội trường UBND phường Đậu Liêu. UBND phường Đậu Liêu đã tổ chức cuộc hòa giải việc tranh chấp đất đai giữa ông Phạm Văn Dục và bà Bùi Thị Số (*có biên bản buổi làm việc kèm theo*)

Trong phần kết luận đồng chí Thái Lương đã cho 2 bên gia đình thời hạn thỏa thuận đến ngày 06/5/2022, nếu đến thời hạn trên mà 2 bên gia đình không có ý kiến gì thì UBND phường ra thông báo là kết quả hòa giải không thành.

Đến nay cả 2 bên gia đình không có ý kiến gì liên quan đến thửa đất trên nên Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu thông báo đến ông Phạm Văn Dục và bà Bùi Thị Số là cuộc **hòa giải không thành**. Đề nghị một trong hai bên gia đình tranh chấp nộp đơn ra Tòa án dân sự Hồng Lĩnh để giải quyết.

Còn việc giải quyết đơn của bà Bùi Thị Số đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với bà Bùi Thị Hằng thì UBND phường sẽ mời bà Hằng về giải quyết khi bà Hằng sắp xếp được thời gian.

Cuộc hòa giải này là cuộc hòa giải cuối cùng của UBND phường Đậu Liêu đối với đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Phạm Văn Dục và ông Nguyễn Minh Thọ - bà Bùi Thị Số. Từ nay trở về sau UBND phường sẽ không thụ lý các tranh chấp liên quan đến thửa đất này nữa.

Vậy UBND phường Đậu Liêu thông báo để cho ông Phạm Văn Dục và ông Nguyễn Minh Thọ - Bà Bùi Thị Số biết và thực hiện các nội dung tiếp theo theo quy định của Pháp Luật

Nơi nhận:

- Đảng ủy, TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Ông Phạm Văn Dục; *để biết*
- Bà Bùi Thị Số; *để biết*
- Lưu: VT.Hồ sơ tiếp dân.

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Lương